

รางวัลชนะเลิศ

ประกวดเขียนเรียงความ "วันพ่อ"

“พ่อ” เป็นบุคคลที่สำคัญมากในชีวิตของเราทุกคน พ่อถือว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราขึ้นมาอีกคน พ่อเป็นเหมือนทุกอย่างทุกอย่าง เป็นได้ทั้งเพื่อน ครู และเปรียบเสมือนเป็นที่ระบายอารมณ์ของลูกทุกคน เปรียบเสมือนไฟที่คอยหล่อหลอมจิตใจของเราให้เราอยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควร ความรักของพ่อก็เปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ให้ลูกไปยุ่งไปหยิ่งหรือเท่าไรก็ไม่มียันสิ้นสุด เหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล ความรักของพ่อก็เหมือนดินบัว เพราะบัวจะตัดให้ขาดยังงัยก็ยังมีเหลืออยู่ ก็เหมือนความรักของพ่อที่จะตัดให้ขาดยังงัยก็ยังมีเหลืออยู่และความหวังให้ลูกเหมือนเดิม คำว่า “พ่อ” นั้นมีความหมายมาก ยากที่จะหาคำอื่นใดมาเปรียบเทียบได้

พ่อของผมชื่อ นายชำนาญ ไชยบุตร พ่อของผมไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโต แต่พ่อของผมเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำไปวัน ๆ มีอาชีพเป็นชาวนา บ้านของเรามาที่นาพื้นน้อย ๆ พ่อปลูกข้าวไว้กิน แต่ก็ไม่มาก พ่อที่จะเอาไปขายแต่ถ้าปีไหนแล้งพ่อก็จะไปหารับจ้างทั่วไปแทน ไม่ว่าจะงานอะไรพ่อผมก็ทำไปหมด พ่อเคยบอกผมว่าถึงงานที่พ่อทำอาจจะหาเงินไม่ได้มากมายสักเท่าไร แต่คนเราถ้าขยันทำงานและอยู่อย่างพอเพียงถึงจะลำบากหน่อยแต่ก็พออยู่ได้ ผมเคยถามพ่อว่า “พ่อทำงานได้เงินไม่มากแล้วเมื่อไรเราจะรวยสักที” พ่อก็ตอบกับทุกทีว่าเรื่องรวยไม่สำคัญหรือลูก แต่เรื่องที่สำคัญ คือ เรามีกิน มีอยู่ มีใช้ ก็พอแล้ว แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไม พ่อผมเริ่มรู้จักกับโลกภายนอกเริ่มคบเพื่อน เริ่มเที่ยว ผมก็ไม่ได้สนใจคำสั่งสอนของพ่อที่เคยสอนผมมาตั้งแต่เด็กเลย ผมเริ่มเกรงใจไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ ไม่ใช้เงินอย่างประหยัด เริ่มมีปากเสียงกับพ่อ เวลาพ่อพูดผมก็ตะคอกใส่ แต่พ่อก็ไม่เคยสนใจกับคำพูดที่ผมตะคอกใส่เลย พ่อยังคงมีความรักความหวังให้ผมอยู่ตลอด พ่อผมรู้จักคิดอะไรได้มากขึ้น รู้จักคิดอะไรได้มากขึ้น รู้จักคิดทบทวนเรื่องเก่าในอดีตที่เคยทำกับพ่อไว้ ผมก็รู้สึกอายใจมากที่ทำกับพ่อไปแบบนั้นไม่เคยเชื่อฟังคำพูดของพ่อเลยแถมยังตะคอกใส่พ่ออีก ผมคิดได้ว่าผมมันลูกไม่เอาไหน ไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อเลย ถ้าย้อนเวลาไปได้ผมจะไม่ทำแบบนี้เลย ผมจะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง ไม่ทำให้ท่านเป็นห่วง จะนำคำสั่งสอนที่ท่านเคยสอนมาปฏิบัติตามทุกคำสอนโดยไม่เสื่อมคลายและจะตลอดไป

พ่อ ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากในชีวิตของเราทุกคน ทำสิ่งท่านสอนให้เราเป็นคนดี ถ้าใครยังไม่เคยบอกรักพ่อแม่แต่ครั้งเดียวก็ขอให้บอกรักท่านก่อนเถิด ก่อนทุกอย่างที่จะสายเกินไป (ผมรักพ่อครับ)